

เพื่อเผยแพร่ทันที

ออสเตรเลีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมมอบเงินราว 13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ลุ่มแม่น้ำโขง

นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – ประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ให้พันธะสัญญาร่วมกันในการสนับสนุนงบประมาณเกือบ 13 ล้านเหรียญสหรัฐแก่คณะกรรมการแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นและปกป้องระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในลุ่มน้ำ

การสนับสนุนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระดมทุนสนับสนุนของหุ้นส่วนการพัฒนาให้กับคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อใช้เริ่มดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้ทิศทางใหม่เพื่อเอาชนะภัยคุกคามหลายประการที่ลุ่มน้ำโขงกำลังเผชิญอยู่

"การสนับสนุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีความสำคัญต่อคณะกรรมการแม่น้ำโขงอย่างยิ่ง ในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงด้านสังคมและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ดร. An Pich Hatda ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการแม่น้ำโขงกล่าวในระหว่างพิธีการลงนามในการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการ ในนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ คณะกรรมการแม่น้ำโขงจะเสริมสร้างความมั่นใจว่าแผนการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบับใหม่จะพิจารณาครอบคลุมแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นไปได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเชื่อมโยงของการพัฒนาด้านน้ำ-อาหาร-พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกัน และจะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาค และการผนวกรวมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการแม่น้ำโขงจะดำเนินการศึกษาเพื่อพิจารณาหาวิธีการประสานงาน การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทั่วทั้งลุ่มน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจำกัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อแม่น้ำโขงสายประธานและประชากรในลุ่มแม่น้ำโขง

คณะกรรมการแม่น้ำโขงจะสนับสนุนการเจรจาระดับภูมิภาคในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำ และกระชับการมีส่วนร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนพันธมิตรอื่น ๆ ทั่วทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อประโยชน์ของลุ่มแม่น้ำโขง

การระดมทุนครั้งใหม่จากออสเตรเลียมีมูลค่า 5.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งได้รับการลงนามโดย ฯพณฯ Paul Kelly เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ สปป. ลาว และ ดร. Hatda โดยการสนับสนุน

ดังกล่าวจะมีการระยะเวลาห้าปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ. 2568 และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ของแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย

“เราหวังว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้จะช่วยให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกสามารถบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของแม่น้ำโขงอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ สร้างความยืดหยุ่นด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค” ท่านเอกอัครราชทูต Kelly กล่าว

ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวเสริมว่า ออสเตรเลียยังได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการแม่น้ำโขงในด้านสำคัญอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนศูนย์การจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง และการเสริมสร้างศักยภาพของระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศของคณะกรรมการแม่น้ำโขง

ขณะเดียวกัน ฯพณฯ Jens Lütkenherm เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำ สปป. ลาว ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินจำนวน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.55 ล้านบาทสหรัฐ) เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวว่าเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งเพื่อให้การสนับสนุนตลอดช่วงสามปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยจะจัดสรรเงินจำนวน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้กับกลไกการระดมทุนหลักของคณะกรรมการแม่น้ำโขง สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการแม่น้ำโขงและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

“เราเชื่อว่าเงินสนับสนุนนี้จะช่วยให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงสร้างเครือข่ายหลักในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ของระบบแม่น้ำในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้านการพัฒนาและการจัดการแหล่งน้ำ รวมถึงส่งเสริมความสามารถของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ฯพณฯ Lütkenherm กล่าว

ด้านนาย Jean-François Cuénod ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือสวิส ได้ให้คำมั่นเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินจำนวน 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในช่วงห้าปีข้างหน้า

“เราขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง ในการเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลุ่มน้ำโขง” นาย Cuénod กล่าว “เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง ประเทศสมาชิก และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่เส้นทางที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

นาย Cuénod ได้กล่าวเสริมอีกว่า สวิตเซอร์แลนด์ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการแม่น้ำโขง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และเชื่อว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง พ.ศ. 2564-2568 เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ปีเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำฉบับใหม่ ซึ่งนำเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับลุ่มน้ำโขง การดำเนินการร่วมกันภายใต้แผนงานหลักทั้งสองแผนงานจะช่วยให้ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงสามารถจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยปรับปรุงสถานภาพโดยรวมของลุ่มน้ำโขงในอีกทศวรรษข้างหน้า

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) เป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ เช่นเดียวกับกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณ Sopheak Meas, เจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารองค์กร (สำหรับสื่อมวลชน)

สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล : sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-92479737

###